

CHỈ THỊ

V/v thực hiện chế độ ghi chép hạch toán và báo cáo kế toán, thống kê đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh

Thực hiện Pháp lệnh kế toán và thống kê của Hội đồng Nhà nước công bố ngày 20 tháng 5 năm 1988 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành số 229/TC-CĐKT ngày 29/12/1988 của Tổng Cục Thống kê và Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán và chứng từ ghi chép ban đầu đối với các đơn vị cá thể, tư doanh. Nhằm thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố cần tập trung làm tốt mấy điểm sau đây :

1/ Các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố cùng với việc đăng ký kinh doanh theo đúng pháp luật phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của chế độ chứng từ sổ sách, kế toán và báo cáo thống kê theo pháp lệnh và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Kể từ nay tất cả các tổ chức và cá nhân có tham gia hoạt động sản xuất công nghiệp, buôn bán hàng hóa, dịch vụ v.v... được cấp giấy phép kinh doanh đều phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng, quý, năm theo mẫu biểu hướng dẫn của Cục Thống kê và các sở ngành quản lý.

Cơ sở nào không thực hiện đúng chế độ sổ sách kế toán và báo cáo thống kê tùy theo mức độ có thể bị thu hồi giấy phép, cấm kinh doanh và các hình thức xử phạt khác.

2/ Các ngành, các cấp cần nêu cao vai trò quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thông qua việc thực hiện chế độ ghi chép kế toán và báo cáo thống kê quy định, nhằm có những thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng, quý phục vụ cho sự lãnh đạo chỉ đạo đối với các hoạt động kinh tế, xã hội.

Ngành Thống kê cũng như các cơ quan chức năng phải giữ bí mật các số liệu khai báo của từng cơ sở theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

3/ Giao cho Cục Thống kê, Sở Tài chính, các sở quản lý chuyên ngành nghiên cứu các quy định của Trung ương để ban hành các loại biểu mẫu chứng từ sổ sách, báo cáo cho từng loại đối tượng sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước các cấp, các ngành. Theo định kỳ Cục Thống kê chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

4/ Các Sở chuyên ngành như : công nghiệp, thương nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải v.v... có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn việc thu thập số liệu thống kê định kỳ theo chuyên ngành trên toàn thành phố và cùng với Cục Thống kê và Sở Tài chính thành phố tổng hợp lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố và Nhà nước.

Ủy ban nhân dân các quận huyện có trách nhiệm phối hợp cùng Cục Thống kê, các sở ngành của thành phố tổ chức thực hiện chỉ thị này trên phạm vi quận huyện.

Việc thực hiện ghi chép hạch toán và thông tin báo cáo đối với các cơ sở kinh tế hiện nay là một vấn đề khó khăn song rất bức thiết đối với yêu cầu quản lý Nhà nước và quản lý kinh tế. Vì vậy Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành các cấp phải tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt, góp phần vào công cuộc đổi mới quản lý kinh tế hiện nay.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Hữu Nhơn

BIỂU SỐ 01/TN-TN

Nơi báo cáo :
Nơi nhận : Phòng TN Quận

BÁO CÁO BÁN HÀNG
Tháng :

	Mã số	Đơn vị tính	Thực hiện tháng báo cáo	Ghi chú
I.- Tổng doanh thu bán hàng. Trong đó : bán buôn Mặt hàng chủ yếu		1.000đ		
II.- Doanh thu dịch vụ		“		
III.- Doanh thu ăn uống		“		

Ngày tháng năm 199
 Chủ hộ
(Ghi rõ họ tên)